

1 เดือนกับการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สถานศึกษาต่างๆ ได้รับแนวนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติเพื่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โดยเฉพาะมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จึงจัดการเรียนแบบสลับวันเรียนแบบเต็มระบบคือ นักเรียนเรียนที่โรงเรียนสลับกับการเรียนออนไลน์แบบ Real-time ที่บ้าน

ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา (1 – 31 กรกฎาคม 2563) โรงเรียนได้ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการทั้งในแง่ของการจัดการเรียนรู้แบบสลับวันเรียน และการปรับเปลี่ยนและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งสามารถสรุปได้ เป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆ ตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนดได้ครบถ้วนทุกวิชาทั้งการเรียนในห้องเรียนที่โรงเรียนและในห้องเรียนออนไลน์ นอกจากนี้บางรายวิชาที่มีการปฏิบัติ หรือเป็นวิชาเอกของนักเรียนชั้น ม.ปลาย ผู้สอนได้นัดหมายผู้เรียนซึ่งมาเรียนที่โรงเรียนมาเรียนภาคปฏิบัติเพิ่มเติมนอกจากการเรียนในห้องเรียนออนไลน์

2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้ระบบออนไลน์ และใช้เวลาในช่วงโมงโฮมรูมดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียน พิธีไหว้ครู เป็นต้น

3. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนได้ปรับที่นั่งการรับประทานอาหารของนักเรียนโดยขยายพื้นที่นั่งของนักเรียน การเพิ่มจุดบริการอาหารกลางวัน การจัดเตรียมภาชนะที่ป้องกันการปนเปื้อนตลอดจนการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ในช่วงสุดสัปดาห์ นอกเหนือจากการทำความสะอาดของแม่บ้านในแต่ละวัน ตลอดจนมีการติดตั้งที่ล้างมือในจุดต่างๆ ของโรงเรียน การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน และการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยงานสุขภาพอนามัยอย่างใกล้ชิด

หนึ่งเดือนที่ผ่านมาโรงเรียนจึงมิได้ขับเคลื่อนเฉพาะการจัดการเรียนรู้เพื่อตบโจทย์การสลับวันเรียนเท่านั้น แต่โรงเรียนยังได้คำนึงถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ จากโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ และมีความปลอดภัยจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงเผชิญกันอยู่ทั่วโลกในขณะนี้

3 สิงหาคม 2563

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ สกุศลรักรักความสุข

เลขานุการคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)